
sþ. 311. Fyrirspurn [114. mál]
til menntamálaráðherra um erlendar fréttir útvarpsins.

Frá Jónasi Árnasyni.

a. Hefur ríkisstjórnin fyrirskipað fréttastofu útvarpsins að taka fréttir eingöngu
frá. ákveðnum útvarpsstöðvum?

b. Ef svo er ekki, hefur þá ríkisstjórnin bannað fréttastofu útvarpsins að birta
fréttir frá ákveðnum útvarpsstöðvum?


